



ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายให้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย และอยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยงต่อความยากจนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ให้รายละเอียด ๔๐๐ บาท ต่อเดือน และรายละเอียด ๖๐๐ บาท ต่อเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ต่อมาในปี ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี แบบขยายฐานรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับคำร้องขอลงทะเบียนและพิจารณาตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว ให้ประกาศรายชื่อเด็กแรกเกิดและผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่เด็กแรกเกิดได้พักอาศัยอยู่จริง หรือผ่านเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียยื่นคำร้องขอคัดค้านสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศซึ่งสามารถคัดค้านได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดประกาศ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลสมเด็จ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน ๑ ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นเวลา ๑๕ วัน หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑๒

(นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวักดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ

บัญชีแนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล (ผู้มีสิทธิ์)	ชื่อ - สกุล (เด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ์)	กำหนดคลอดบุตร
๑.	นายจตุพล โนนทิง	เด็กหญิงฐิติพร โนนทิง	คลอด ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตรวจถูกต้อง 
(นางสาวพัชรินทร์ ติดยกุล)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม